

ด่วนที่สุด



ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๗๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๕๕ , ๕๓๑๓ และ ๕๓๑๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้แจ้งกำหนดการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้เข้าร่วมสัมมนาให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น การสอบสวนทางวินัย การพิจารณาความผิด การกำหนดโทษ การลงโทษทางวินัย การรายงานการดำเนินการทางวินัยตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กระบวนการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อายุความในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การรายงานความเสียหาย และการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๔ รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๒๕๐ คน/รุ่น ณ โรงแรมเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการดังกล่าวหมายความว่า “เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร ๕ วัน)” จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้เครือข่ายคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน (ระบุรหัสรุ่นที่ประสงค์เข้าร่วมสัมมนาฯ) และให้เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ของรุ่นที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารายงานตัวในวันแรกของการสัมมนา ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๗๒๐

4 มิ.ย. 69

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๓๗๑



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
เลขที่ 5001 วันที่ 5 มิ.ย. 2567
 กง.บด. กง.สส. กง.กม. กง.กก. กง.บป.

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๙๑๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แจกกำหนดการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้เข้าร่วมสัมมนาให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น การสอบสวนทางวินัย การพิจารณาความผิด การกำหนดโทษ การลงโทษทางวินัย การรายงานการดำเนินการทางวินัย ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กระบวนการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อายุความในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การรายงานความเสียหาย และการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๔ รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๒๕๐ คน/รุ่น ณ โรงแรมเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และโรงแรมริเวอร์ไซด์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการดังกล่าว หมายความว่า “เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร ๕ วัน)” จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้เครือข่ายคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เข้าร่วมโครงการสัมมนา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน (ระบุรหัสรุ่นที่ประสงค์เข้าร่วมสัมมนา) และให้เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ของรุ่นที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าลงทะเบียน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารายงานตัว ในวันแรกของการสัมมนา ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีที่อยู่ที่ ๒๕๖๗
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.h
นางสาวพัทธนันท์ ยศเมฆ โทร. ๐๙๓-๓๕๘-๗๔๔๗
นางสาวสรัญกร จันทร์กล้า โทร. ๐๘๒-๓๕๙-๔๕๙๒